

## เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ

### ด้านเกษตรผสมผสาน

#### 29. นางสาวแยงนะ อาแว

#### ข้อมูลทั่วไป

นางสาวแยงนะ อาแว (อายุ 50 ปี) เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ที่บ้านจิวโวีระ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 815345 N 694451 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 5 ราย แรงงานภาคการเกษตร จำนวน 2 ราย รายได้ครัวเรือน 72,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในปี พ.ศ. 2567



#### หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เดิมเป็นพื้นที่นาร้าง ได้มีการขุดยกร่องเพื่อจะใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักผลไม้ไว้กิน โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนวัสดุปัจจัยการผลิต รวมถึงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานในศูนย์ฯ และมีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ดูงาน ในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพบนพื้นที่ของตนเอง จนสามารถมีพืชผักไม้ผลเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นแปลงเกษตรกรตัวอย่างให้กับคนที่สนใจทำเกษตรได้มาเรียนรู้ดูงานในแปลงตนเองได้ และเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

#### กิจกรรมในแปลง

ดำเนินการทำเกษตรในรูปแบบผสมผสาน จำนวน 3 ไร่ โดยมีการแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน/ไม้ผลผสมผสาน 2.25 ไร่ ดำเนินการปลูกพืชผักหมุนเวียน อาทิ มะเขือเปราะ แตงโม พริก และตะไคร้ ปลูกไม้ผลผสมผสาน อาทิ กล้วย เงาะ หมาก เพกา ขนุน มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียนน้ำ และชะมวง เป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 0.75 ไร่ โดยมีบ่อน้ำ จำนวน 5 บ่อ มีการเลี้ยงปลาตกบ่อละ 500 ตัว



## องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วนในการบริหารจัดการ การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ ปูนขาว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซูเปอร์พด.ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักหมุนเวียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ กัลฉ่าย มะพร้าว น้ำหอม มะม่วง และฝรั่ง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

4. มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ มีการพัฒนาพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำเกษตรได้อย่างหลากหลายขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรตัวอย่าง และได้รับความรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รายการมาแฉแต่แลพิกุลทองฯ และจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

5. มีกิจกรรมด้านการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานได้

## ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป